

“SƠN NGUYÊN”

Tìm đường đến với giáo xứ “Sơn Nguyên” sau 5 giờ xe chạy từ Cam Ranh, 4 anh em chúng tôi đã tìm gặp được ngôi Thánh đường thật khiêm tốn, thật giản dị, thật an bình nằm bên 1 tháp chuông nhỏ. Cả 2 đều thấp ngang nhau bị chìm khuất trong những rừng cây xanh tươi mát. Trên cao, một chút bụi mưa thoáng nhẹ, lướt qua theo làn gió mỏng. Ánh mặt trời bị che khuất dưới những lớp mây bàng bạc mà cơn bão Milor lùa từ Philippin sang. Tiết trời dịu mát, không khí trong lành và êm ả tạo cho lòng người thêm nhẫn nhục để chịu đựng lăm lăm nỗi gian truân.

Hôm nay là 1 ngày VUI MỪNG trọng đại cho giáo dân thuộc giáo xứ Sơn Nguyên. Lễ Mở Tay của tân Linh mục Fx Hà Văn Mân, người con của giáo xứ và là người con của 1 ccslsqn niên khóa 48, Bác Tôma Hà Văn Sanh. Thế mà không có 1 bảng chào mừng treo lên, không có biển khẩu hiệu của tân linh mục, không có lấy 1 lá cờ phát phối tung bay. Cũng không có dàn người chỉnh tề y phục chào đón quý quan khách.



Đúng 09 giờ 30, Thánh Giá và 2 đèn châu đi trước 11 linh mục đồng tế, 2 chú giúp lễ và vị chủ tế tiếp theo sau. Tiếng hát bài ca nhập lễ vang ra từ bên trong thánh đường được đệm nhạc từ âm thanh của 1 chiếc đàn hơi có vẻ khá cũ. Nó tạo nên một cảm giác lâng lâng, trầm ấm đầy xúc động. Nó thấm dần và lan tỏa đến mọi người 1 niềm hân hoan vui mừng thật lớn lao mà không thể phô bày.



Trên bục giảng, Cha hạt trường Anton Nguyễn Huy Điệp đầy cảm hứng chia sẻ Lời Chúa trong tâm tình của một tân linh mục ở tuổi tóc highlight và giờ đây con lom khom bước lên bàn thánh, đồng cảnh ngộ với Ngài ngày xưa sau bao năm tháng khô khan trông ngóng.

Nhìn qua ghế bên cạnh chúng tôi, một vị đứng dáng chân tu đang sốt sắng dâng trót tâm tình nhập vào hy lễ trên bàn thánh. Sau này, chúng tôi mới biết Ngài là linh mục ở nơi xa đã đến đây từ tối hôm qua, nhưng từ chối ở nhà trọ, ngài muốn ngủ trên nền nhà như mọi người nơi đây. Ngài không có phép cùng đồng tế hôm nay. Theo chúng tôi suy diễn: Đây là Ý Chúa tỏ tường vì thế gian kiêng cử con số 13, Nếu Ngài được đồng tế thì trên cung thánh sẽ là 13 linh mục.



Buổi tiệc mừng tân chức hôm nay có rất đông giáo dân và đại diện nhiều giáo xứ xa đến tham dự. Nhưng còn nhiều bàn để trống quá. Bác Sanh hiểu ý và cho biết rằng bác phải xin một số đồng khách ở rất xa đình chỉ việc tới mừng vì chưa được phép tổ chức. Cha sở đã phải vất vả chờ đợi từ sáng đến quá chiều mới được cho phép cách đây non tuần. TẠ ƠN CHÚA.

Gian nan nối tiếp gian nan, hoạn nạn theo đuôi hoạn nạn, truân chuyên chồng chất truân chuyên đúng là đường đời lắm nỗi bi lụy cho cái thân phận đã được sắp đặt.

Giờ đây, sau bao khổ nhọc thâu đêm suốt sáng, lưới đã sòn, cá mực tôm ghẹ cũng không, vị tân linh mục Fx Hà Văn Mân đã nghe tiếng ĐỨC KITÔ phán bảo :"**HÃY RA KHƠI**" (**Luc 5,4**)
(khẩu hiệu của tân chức)

Fx Hoàng Tý